

ประกาศเจตนารมณ์
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอนำดีเพื่อแผ่นดิน”
โดย นายสุรินทร์ สืบซึ้ง
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)

ข้าพเจ้า นายสุรินทร์ สืบซึ้ง ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป



(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ที่ ปท ๐๐๓๒.๐๐๕/๒๖

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดมาตรการในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยกำหนดให้หน่วยงานทุกแห่งมีมาตรการในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานดังนี้

๑. ให้หน่วยงานทุกแห่งมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนโดยให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการประกาศและลงนามเจตจำนงสุจริตและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน

๒. ให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ๔ ด้าน ได้แก่ มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดและมาตรการจัดหาพัสดุและ/หรือมาตรการอื่น ๆ ที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๔. ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงาน

ในการนี้เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเป็นองค์กรโปร่งใสโดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนำคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและกำหนดให้เป็นมาตรการในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนเข้าระเบียบวาระประชุม ต่อไปและขอคำปรึกษาและออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ติดประกาศแจ้งเวียนไปยังเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกันและนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อให้รับทราบในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงาน โดยในวันดังกล่าวมีกำหนดการดังนี้

(๑) เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนยืนตรงร้องเพลง ฯ ร่วมกัน

(๒) เปิดเพลงจำขึ้นใจ ทุกคนร้องเพลงร่วมกัน

(๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนำกล่าวคำปฏิญาณเจตจำนงสุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ร่วมกับผู้บริหาร

(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและผู้บริหารร่วมถ่ายรูปร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อไป





(นายสุรินทร์ สิบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี



(นายบัณฑิต บุญกระตือ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ